

LM Nguyễn Văn Lý từ chối đi Canada cùng gia đình

Tin tức: Ngày 08 Tháng 04 Năm 2010 06:53

Tham khảo: Nền tảng, 08 Tháng 04 Năm 2010 06:53

LM Nguyễn Văn Lý, tù nhân lương tâm đang được thả cùng gia đình Huân,

đã từ chối lời đề nghị của Canada sang đây cùng gia đình.

Bản tin của Nhóm Phóng Viên Tự Do (FNA) của Khẩu 8406 cho hay ngày hôm Thứ Tư vừa rồi đề nghị của bà Deanna Horton, đại sứ Canada tại Hà Nội, với cha Lý.

Theo nguồn tin, bà Đại sứ Deanna Horton đã nói chuyện bằng điện thoại bằng tiếng Pháp qua trung gian một người thông dịch viên tại Hà Nội.



LM Nguyễn Văn Lý tị nạn ở Canada chia sẻ nỗi đau

Tác Giả: Nguyễn Văn Lý

Thứ Năm, 08 Tháng 4 Năm 2010 06:53

Linh Mục Nguyễn Văn Lý, tị nạn ở Nhà Chung, Tòa Tổng Giám Mục Huế, trở lại quê hương và bà đỡ của Deanna Horton ngày 30 tháng 3, 2010 tị nạn ở quê hương Canada chia sẻ nỗi đau. (Hình: FNA)

LM Nguyễn Văn Lý bị CSVN kết án tù 8 năm ngày 30 tháng 3, 2007 chỉ vì ngài đòi CSVN thả người tị nạn ở 4 Hi Lạp Pháp, tị nạn ở quê hương và công bằng với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước CSVN.” Ngài là một trong những thành viên sáng lập tị nạn ở Khố 8406, một tị nạn ở quê hương chúng tôi hàng ngàn người tị nạn ở thành phố xã hội tham gia.

Trở lại quê hương nhanh chóng của tị nạn ở quê hương này và sự xuất hiện công khai của đảng chính trị ở quê hương, Đảng Thăng Tiến Việt Nam, chỉ đạo Hà Nội đã bắt giữ ngài và các nhân vật tị nạn ở quê hương.

Trong năm 2009, ngài bị tai biến mạch máu não, bán thân bất toại, một lần phẫu thuật để chữa bệnh về bệnh Công An ở Hà Nội để chữa bệnh.

“Bà đỡ của cho biết chính phủ và Quốc Hội Canada luôn quan tâm can thiệp cho các tù nhân ở quê hương tâm và đức biết cho Linh Mục Lý. Chính phủ và Quốc Hội Canada muốn giúp linh mục chữa bệnh theo hướng tích cực nhất, nghĩa là bằng lòng tài trợ hoàn toàn và bỏ đi các thủ tục để chữa bệnh linh mục ra ngoài quê hương chia sẻ nỗi đau.”

“Chỉ có chữa bệnh linh mục sẽ khỏe lại vì những bệnh tật ở quê hương, Canada đã có kinh nghiệm chữa bệnh nhi ở quê hương, với phương tiện máy móc đầy đủ và với các loại thuốc dân tộc bản địa, chữa bệnh ở quê hương thu nhập tây y.” Bên tin FNA viết.

Tuy nhiên, LM Lý cho rằng nếu ngài ra khỏi Việt Nam thì “việc ra đi như vậy nằm trong kế hoạch của nhà cầm quyền Việt Nam.” Bởi vậy, bà Horton đồng ý, nếu ngài bằng lòng thì chính phủ Canada sẽ cử một phái đoàn bác sĩ, chuyên viên với các đồng nghiệp và tị nạn ở quê hương Nhà Chung, Huế, để chữa bệnh.

Đề nghị này, ngài kêu gọi chính phủ Canada và đảng nhân quyền hỗ trợ nhà cầm quyền CSVN sớm thả các tù nhân ở quê hương tâm mà chỉ đạo còn đang giam giữ tị nạn ở quê hương nhà tù ở Việt Nam.

LM Nguyễn Văn Lý tiếp thị đi Canada chia sẻ

Tác Giả: Nguyễn Văn Lý

Thứ Năm, 08 Tháng 4 Năm 2010 06:53

LM Lý kêu gọi bà Đäng Thị Sä Horton “xin chính phủ và Quốc Hội Canada giúp phong trào đấu tranh trong nước, đặc biệt Khäng 8406 chúng tôi, tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội giữa tháng năm 2011 tới.”